

# ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว บมธ



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการย้ายที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรณีบุคคล  
กลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๑๘ มกราคม ๒๕๕๘

เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง

- อ้างถึง ๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก  
ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  
๒. ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะ  
ทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๒  
๓. หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๓๔๒๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว ๑๘  
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้แจ้งกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชนกลุ่มน้อย  
และกลุ่มชาติพันธุ์และบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติ  
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักร สามารถแจ้ง  
การย้ายที่อยู่ได้ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยถือว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายภูมิลำเนาเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว นั้น

สำนักทะเบียนกลางแจ้งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากกว่ารอบแรกและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น มีการประกาศเขตพื้นที่  
ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จำนวน ๒๘ จังหวัด และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จำนวน ๑๑ จังหวัด ตามคำสั่งศูนย์บริหาร  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๑/๒๕๖๔ ประกอบกับมีการ  
กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทาง  
ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ทำให้ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  
ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากระยะเวลาการอนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดควบคุม ตามที่  
นายอำเภออนุญาตใกล้จะสิ้นสุดและไม่สามารถเดินทางกลับไปภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร หรือบางราย  
ต้องการย้ายที่อยู่ทางทะเบียน เนื่องจากได้เปลี่ยนภูมิลำเนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไปอาศัย  
อยู่กับครอบครัวที่จังหวัดอื่น แต่ไม่สามารถเดินทางไปแจ้งย้ายออกได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
และเพื่อให้การย้ายที่อยู่ของบุคคลตามกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิ

/ ของบุคคล...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ และบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่เกิด  
ในราชอาณาจักร ซึ่งได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วย  
การทะเบียนราษฎรดังกล่าว สอดคล้องและเป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 จึงขอให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นถือปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการย้ายที่อยู่  
ของบุคคลดังกล่าวตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง และเหตุผลความจำเป็น  
อย่างรอบคอบและรัดกุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานปกครอง  
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑

ความที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว ๑๙



<input checked="" type="radio"/> ปก. (3)	ที่ทำการปก.๘จังหวัดตาก
<input type="radio"/> ศ.ภ.ม. ( )	เลขที่ 429
<input type="radio"/> ก. ( )	วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔
<input type="radio"/> อ. ( )	เวลา 15:20

สำนักทะเบียนกลาง  
ถนนลำลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการย้ายที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรณีบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘

เรียน นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

- อ้างถึง ๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๙.๑๐/ว ๓๖๕๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักทะเบียนกลาง ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุญาตให้ใช้วิธีการแจ้งย้ายปลายทางสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรณีมีเหตุจำเป็น

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ และบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักร สามารถแจ้งการย้ายที่อยู่ได้ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายภูมิลำเนาเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว นั้น

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากกว่ารอบแรก และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น มีการประกาศเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จำนวน ๒๘ จังหวัด และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จำนวน ๑๑ จังหวัด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑/๒๕๖๔ ประกอบกับมีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ทำให้ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากระยะเวลาการอนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดควบคุม ตามที่นายอำเภออนุญาต ใกล้จะสิ้นสุดและไม่สามารถเดินทางกลับไปภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎรได้ หรือบางรายต้องการย้ายที่อยู่ทางทะเบียน เนื่องจากได้เปลี่ยนภูมิลำเนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไปอาศัยอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดอื่น แต่ไม่สามารถเดินทางไปแจ้งย้ายออกได้ เป็นต้น

สำนักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อให้การย้ายที่อยู่ของบุคคลตามกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ และบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักร ซึ่งได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรดังกล่าว สอดคล้องและเป็นไป

/ตามสถานการณ์ ...

ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการย้ายที่อยู่ของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

๑. การแจ้งย้ายที่อยู่โดยใช้วิธีการแจ้งย้ายปกติ (ย้ายออก-ย้ายเข้า) ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรณีบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ สามารถแจ้งการย้ายที่อยู่ได้ โดยอาศัยระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๕

๒. การแจ้งการย้ายที่อยู่โดยวิธีการแจ้งย้ายปลายทาง โดยอาศัยระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๕ โดยผู้อำนวยการทะเบียนกลางอนุญาตให้ดำเนินการย้ายปลายทางได้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ดังนี้

(๑) เกิดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ

(๒) เกิดสาธารณภัยตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยซึ่งประกาศตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วัตภัย ฯลฯ

(๓) เป็นบุคคลต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือกรณีต้องปฏิบัติตามหมายศาลหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

(๔) มีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเหตุจำเป็นอันเนื่องมาจากอาการเจ็บป่วย เช่น เป็นผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ

(๕) มีความจำเป็นต้องดูแลคนในครอบครัวที่ป่วยหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

(๖) กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง แล้วรายงานผู้อำนวยการทะเบียนกลาง เพื่อวินิจฉัยสั่งการ

อนึ่ง กรณีความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เป็นผู้พิจารณาการย้ายปลายทาง กรณีที่มีเหตุจำเป็นดังกล่าว

การย้ายที่อยู่ของบุคคลดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายภูมิลำเนาเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวตามข้อ ๔ วรรคท้าย ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งนายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง และเหตุผลความจำเป็นอย่างรอบคอบและรัดกุมต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายชานนคม ช่างจระ)

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน  
ส่วนสัญชาติและการทะเบียนฯ  
โทร ๐๒-๗๙๑๗-๓๑๘-๒๐  
โทรสาร ๐-๒๙๐๖-๙๒๑๖



คำสั่งสำนักทะเบียนกลาง

ที่ ๑ /๒๕๖๔

เรื่อง การอนุญาตให้ใช้วิธีการแจ้งย้ายปลายทางสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรณีมีเหตุจำเป็น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติ สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๕ ผู้อำนวยการทะเบียนกลางอนุญาตให้ใช้วิธีการแจ้งย้ายปลายทางสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ และบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักร กรณีที่มีเหตุจำเป็น ดังนี้

(๑) เกิดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ

(๒) เกิดสาธารณภัยตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยซึ่งประกาศตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ

(๓) เป็นบุคคลต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือกรณีต้องปฏิบัติตามหมายศาลหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

(๔) มีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเหตุจำเป็นอันเนื่องมาจากอาการเจ็บป่วย เช่น เป็นผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ

(๕) มีความจำเป็นต้องดูแลคนในครอบครัวที่ป่วยหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

(๖) กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นนั้น แล้วรายงานผู้อำนวยการทะเบียนกลางเพื่อวินิจฉัยสั่งการ

อนึ่ง กรณีเหตุจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เป็นผู้พิจารณาการย้ายปลายทาง

การย้ายที่อยู่ตามคำสั่งสำนักทะเบียนกลางฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายภูมิลำเนาเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวตามข้อ ๔ วรรคท้าย ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธนาคม ทองจิระ)

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง